

### การประเมินความเสี่ยง

กิจกรรมที่มีการประเมินความเสี่ยง เป็นกิจกรรมด้านการจัดทำประชาคม/ทบทวนแผนพัฒนา มีความเสี่ยงเนื่องจากประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการและผู้เข้าร่วมประชาคมส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งบางครั้งจะไม่ค่อยที่เสนอปัญหาอะไร และความต้องการที่จะให้เทศบาลดำเนินการถึงแม้จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

### แผนการปรับปรุงและควบคุม

๑.ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องออกมาร่วมประชุมประชาคม ซึ่งต้องทำให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.ประชาสัมพันธ์และประสานผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมประชุมประชาคม

การจัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.กิจกรรมการจัดทำประชาคม/ทบทวนแผนพัฒนา การควบคุมที่มีอยู่ มีการทบทวนแผนพัฒนาเทศบาลที่ยังไม่ดำเนินการและเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการที่ขอใหม่เพื่อบรรจุลงในแผน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคม พร้อมทั้งประสานสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แจกหนังสือเชิญประชุมเพื่อจัดทำแผน การประเมินผลการควบคุม ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ต้องเป็นแกนนำในการประสานประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมประชุมประชาคมทุกครั้ง โครงการที่ประชาชนเสนอจะต้องดำเนินการให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของโครงการทั้งหมด ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งบประมาณมีไม่เพียงพอที่จะดำเนินการและส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง ประชาชนเบื่อกับการเข้าร่วมประชุมประชาคม เนื่องจากบางครั้งโครงการที่เสนอไม่ได้ดำเนินการ ผู้เข้าร่วมประชาคมส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านแต่ก็มีภาระต้องดูแลลูกหลานและบางครั้งก็ไม่สามารถออกมาร่วมได้เนื่องจากการเดินทาง การปรับปรุงการควบคุมชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นและเหตุผลที่ต้องออกมาร่วมประชุมประชาคม ซึ่งต้องทำให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์และประสานผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมประชุมประชาคม

๒.กิจกรรมการป้องกันเหตุทึนสถาบัน การควบคุมที่มีอยู่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ อย่างถูกต้องตรงกัน ร่วมกันดูแลปกป้องไม่ให้เกิดการกระทำอันเป็นภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผลการควบคุมกิจกรรมประชาชนในพื้นที่เทศบาลมีความจงรักภักดีต่อสถาบันและติดตามข่าวสารโดยเฉพาะข่าวสารที่เกี่ยวกับสถาบัน ความเสี่ยงที่มีอยู่ ประชาชนตกอยู่ภายใต้บรรยากาศข่าวลือและจ้องทำลายกันเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือกลุ่มโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของประเทศชาติและประชาชนที่ไม่มีส่วนร่วม การปรับปรุงการควบคุมพยายามให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนให้ความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ อย่างถูกต้อง พยายามช่วยกันและร่วมกันดูแลปกป้องไม่ให้เกิดการกระทำอันเป็นภัยต่อสถาบัน

๓.กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การควบคุมที่มีอยู่จัดทำแผนปฏิบัติ เตรียมความพร้อมในการป้องกัน จัดเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมรับการช่วยเหลืออยู่เสมอ ผลการควบคุมมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล มีการปฏิบัติตามแผนการป้องกัน มีการอยู่เวรยาม ศูนย์อพยพตำบลไม่พัฒนา ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ พนักงานยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบางรายยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลงานป้องกันโดยตรงส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างเครื่องมือเครื่องใช้บางครั้งชำรุด การปรับปรุงการควบคุม จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ารับการฝึกอบรม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน